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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
คร้ังที่  9/๒๕๖3 2 

เม่ือวันอังคารท่ี  6  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔  อาคาร ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย 4 

........................................................................ 
ผู้มาประชุม 6 

๑.   รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร   อธิการบดี        
2.   รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร   รองอธิการบดี     8 

3.   อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม   รองอธิการบดี    
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  รองอธิการบดี 10 

5.   รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล รองอธิการบดี 
6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี 12 

7.  อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  อาจารย์อุมาพร  ยุวชิต ผู้ช่วยอธิการบดี 14 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  ศรีคุณ ผู้ช่วยอธิการบดี 16 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  จารุพินทุโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. อาจารย์กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 18 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา  สารสุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี     20 

15. รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16. รองศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  22 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
18. อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 24 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
20. รองศาสตราจารย์ประจักษ์  ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 26 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตกุล  อินทรผดุง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
24. นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร ผู้อ านวยการกองกลาง 30 

25. นางสาวปิยะวดี  หิริกมล ผู้อ านวยการกองคลัง         
26. นางรัชนีวรรณ์  ทาบุญ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล   32 

27. นางจ าปี  บุดดา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
28. นายสมประสงค์  โชคลาภ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้อ านวยการ 34 

 กองอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
29. นางสาวธนิการมย์ นาคชัย หัวหน้างานอ านวยการและเลขานุการ  36 

30. นางสุชาดา  สุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
31. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 38 



๔ 

 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. อาจารย์ดิเรก  พรสีมา     คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู    2 

2. นางสาวปิยะวดี  หิริกมล    ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์อัจฉราวรรณ  จันทร์เพ็ญศรี   รองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู 6 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  สุทธิธารธวัช   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3. อาจารย์วชิราภรณ์  ฟูนัน    อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ฯ 8 

4. นายขจรศักดิ์  พงษ์ธานี    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันฯ 
 10 

เร่ิมประชุมเวลา  10.50  น.    
 12 

รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  อธิการบดี  กล่าวเปิดประชุม  และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  
ศรีคุณ  ผู้ช่วยอธิการบดี  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ14 

ในการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  
 16 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 18 

1.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสัญจร 
รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 20 

ก าหนดการประชุมสภาสัญจร  ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ ชลพฤกษ์ 
รีสอร์ท  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  เพื่อประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย   คณะกรรมการ22 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ 24 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 035/2563  เร่ือง แต่งต้ังผูอ้ านวยการ 26 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  เลขานุการ  แจ้งค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่ี 035/2563  เรื่อง แต่งต้ัง28 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ต้ังแต่วันท่ี  18 กันยายน พ.ศ. 2563 30 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 32 
  

1.3 แจ้งก าหนดการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปยิมหาราช 34 

เลขานุการ  แจ้งว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ   
เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันศุกร์ท่ี 23  ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5  36 

โดยพิธีการจะเริ่มต้ังแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งผู้ร่วมงานประจ าท่ีเต็นท์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีการ    
วางพวงมาลา  และจะเริ่มพิธีวางพวงมาลาตามล าดับ  รายละเอียดก าหนดการปรากฏดังเอกสารประกอบ      38 

การประชุมตามระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 40 
 



๕ 

 

 
 

 1.4 แจ้งก าหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 128 ป ี
เลขานุการ  แจ้งว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 

พระนครครบรอบ 128 ปี ในวันจันทร์ท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยก าหนดการจะเริ่มต้ังแต่เวลา 
06.39 น. โดยจะเริ่มสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอาคารพุทธวิชชาลัย  จากนั้นพิธีในช่วงเช้าจะประกอบไปด้วย4 

พิธี ตักบาตร ณ  อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ  และสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์โดยรอบ
มหาวิทยาลัย  และส้ินสุดท่ีพิธีถวายราชสักการะท่ีลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5  และจะมีพิธีสงฆ์  6 

ณ  หอประชุมภัทรมหาราชในเวลา 10.30 น.  จากนั้นจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันท่ีบริเวณโถง
หอประชุมภัทรมหาราช  และในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  อาจารย์  บุคลากร  8 

และนักศึกษา  และพิธีมอบทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา ณ หอประชุมภัทรมหาราช  จึงขอเชิญผู้บริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมงานดังกล่าว 10 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 12 

  1.5 ค าสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี 
เลขานุการ  แจ้งว่า  มหาวิทยาลัยได้มีค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่ี 1439/2563  14 

ลงวันท่ี 6  ตุลาคม พ.ศ. 2563  แต่งต้ังให้นายสุธี  แก้วเขียว พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทต าแหน่ง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี  16 

ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 18 

  

1.6 สรุปรายรับและรายจ่าย การด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย20 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน ก.พ.  

  อาจารย์วีระศักด์ิ  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  สรุปรายรับและรายจ่าย การด าเนินการ22 

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน ก.พ. โดยใช้ศูนย์พัฒนาและ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 22) และอาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 27) ของ24 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันท่ี 18 – 22 กันยายน พ.ศ. 2563  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเงิน
สนับสนุนจากส านักงาน ก.พ. จ านวน 684,000 บาท  และมีค่าใช้จ่ายจากการจัดสอบจ านวนท้ังส้ิน 26 

376,959.35  บาท  และมียอดรายรับสูงกว่าค่าใช้จ่ายจ านวน 307,040.65  บาท  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย
มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 

ของส านักงาน ก.พ. ประจ าปี 2562 – 2563 ในปี พ.ศ. 2562  จ านวน 627,900 บาท ประจ าปี 
2563  จ านวน 307,040.65  บาท  รวมท้ังส้ิน 934,940.65  บาท  รายละเอียดตามเอกสาร30 

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 32 

 

 34 

 

 36 

 



๖ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  8/๒๕๖๓   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  ศรีคุณ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี (เลขานุการ) เชิญ2 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวน ๓๘ หน้า  4 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก้ไข ดังนี้ 6 

๑) หน้า ๕ บรรทัดท่ี ๒๕ แก้ไขค าว่า “ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน” เป็น “รักษาการผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 8 

 
ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองสืบเนื่อง 10 

๓.1  รายงานความก้าวหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  รายงานความก้าวหน้าการขอก าหนด12 

ต าแหน่ง   ทางวิชาการประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  มีอาจารย์ส่งผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 27  คน จ าแนกเป็นระดับศาสตราจารย์  จ านวน 2 คน  ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 6 14 

คนและระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 19 คน รวมทั้งส้ิน 27 คน จ าแนกตามสังกัด ดังนี้ 
 16 

คณะ ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รวม 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1 1 4 6 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี - 1 5 6 

วิทยาการจัดการ - - 3 3 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3 3 7 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู - 1 4 5 

รวมทั้งสิ้น 2 7 19 27 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 28 

 



๗ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองเสนอที่ประชุมทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงาน2 

มหาวิทยาลัย สิงหาคม ๒๕๖๓  
 เลขานุการ แจ้งว่า กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี รายงานผลการปฏิบัติ4 

ราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๕๐ – ๕๔  6 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๒  รายงานการถอดความจากวิดีทัศน์ “ศาสตร์พระราชา”  8 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักด์ิ  รองอธิการบดี   รายงานการถอดความ     
จากวิดีทัศน์ “ศาสตร์พระราชา” จ านวน ๓ เรื่อง เรื่องท่ีหนึ่ง ตัวอย่างของความส าเร็จ... ๑๕ กรกฎาคม 10 

๒๕๖๓  เรื่องท่ีสอง โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เรื่องท่ีสาม  โครงการ
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง 12 

กรุงเทพมหานคร ขยายผลสู่เรือนจ าและทัณฑสถานท่ัวประเทศ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
๕๕ – ๖๖  14 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๓  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ16 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA)  
 รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี รายงานผลการประเมินคุณธรรมและ18 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA) ด าเนินการโดย
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 20 

๙ หน่วยงาน และกล่าวถึงความเป็นมาในการประเมิน ITA ว่า มาจากแผนแม่บทแห่งชาติประเด็นท่ี ๒๑ คือ 
เรื่องการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ซึ่งก าหนดไว้ ๒๐ ปี และในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 22 

หน่วยงานภาครัฐจ านวน ๘,๓๐๓ หน่วยงาน จะต้องมีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีผลการประเมิน           24 

อยู่ในระดับ B คือร้อยละ ๘๔.๕๖ (ไม่ผ่าน) ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงวางแผนการด าเนินงานและประเมิน
โดยกระจายการท างานตัวช้ีวัด ๑๐ ตัว และผลการประเมินในปี ๒๕๖๓ อยู่ในระดับ A คือร้อยละ ๙๓.๙๓ 26 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๓๗   ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือและท าให้ผลการประเมินในปีนี้เพิ่ม
สูงขึ้น หากเปรียบเทียบจากหน่วยงานจ านวน ๘,๓๐๓ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยู่ในล าดับท่ี 28 

๑๐๗ ซึ่งจัดอันดับอยู่ในร้อยละ ๑๐ หน่วยงานแรก และหากจัดล าดับของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในล าดับท่ี ๗ 
จาก ๘๓ สถาบันอุดมศึกษา และผลการประเมินอยู่ล าดับท่ี ๔ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง       ซึ่ง30 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้รับผลการประเมินเป็นล าดับหนึ่งเป็นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ       ผล
การประเมินร้อยละ ๙๘  อยู่ในระดับ AA   และหากมีคะแนนเกินร้อยละ ๙๕ ส านักงาน ป.ป.ช. จะ      ขอ32 

อนุญาตด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม   และกล่าวถึงเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๖๘ ว่ามีตัวช้ีวัดท่ี ๘ การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดท่ี ๙ การใช้งบประมาณ และตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ซึ่งท้ัง 34 

๓ ตัวชี้วัดมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๘๕  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงเพื่อใหไ้ด้คะแนนมากขึ้น 
 36 

  



๘ 

 

 
 

 อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีอาคารจ านวนมากแต่ใช้ไม่คุ้มค่า ท าให้ส้ินเปลือง
งบประมาณและพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยควรเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดในด้านการใช้ทรัพย์สินของ2 

ราชการและต้องก ากับดูแล สนับสนุนให้ใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับการแก้ไขการทุจริต
หากช่วยกันละหรือลดหรือเรียนรู้และเข้าใจเพื่อป้องกัน จะต้องก ากับดูแลให้มากขึ้นโดย ๑. รับผิดชอบ4 

หน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ๒. ด าเนินการเรื่องใดหรือส่ิงใดต้องมีเหตุผลให้มากท่ีสุด  ๓. ต้องยึดความถูกต้องให้มาก
ท่ีสุด คือ คุณธรรมและจริยธรรม  6 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๔  รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนฯ   8 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ  รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับ
การเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนฯ  โดยตนเองและคณะท างานได้ลงพื้นท่ี ณ องค์การบริหารส่วนต าบล       10 

บางสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก เพื่อด าเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และการ
วิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   รายละเอียด         ดัง12 

เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๙๒ – ๙๔  
มติที่ประชุม รับทราบ 14 

 ๔.๕  รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปี ๒๕๖๓   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 16 

ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓  โดยกล่าวว่า หลักส าคัญ     
ในการประชุมคือ การน าเสนองานวิจัยเรื่องสตรีและเด็กถูกท าร้ายจากคนในครอบครัว รายละเอียด          18 

ดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๙๕ – ๙๗  
มติที่ประชุม รับทราบ 20 
 

 ๔.๖  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมกีฬากูบแดงเกมส์ คร้ังที่ ๒๑ 22 

 เลขานุการ แจ้งว่า องค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.พบ. สรุปและรายงานผลการจัด
กิจกรรมกีฬากูบแดงเกมส์ ครั้งท่ี ๒๑ ตอน “๒๑ ปีกูบแดงเกมส์ กีฬาสัมพันธ์ ราชภัฏพอเพียง” เมื่อวัน24 

อาทิตย์ท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า ๙๘ – ๑๐๑  26 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 28 

 ๔.๗  สรุปการจัดประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมใน
พื้นที่ระดับเขต (ย้ายไปวาระเพื่อพิจารณา) 30 

 

 ๔.๘  รายงานการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเ รียน รู้แนวทางการบริหารจัดการ 32 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 34 

รายงานการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ เมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓      ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งจุดประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อต้องการ36 

แลกเปล่ียนความรู้เรื่องสวัสดิการต่าง ๆ รวมไปถึงระบบสหกรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้



๙ 

 

 
 

เตรียมข้อมูลโดยสรุป ดังนี้  ๑) ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เตรียมมาตรการในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร้อยละ ๕๐ และ2 

จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนร้อยละ ๕๐ และเรื่อง KPI ของอาจารย์จะผูกโยงกับเรื่องน าเสนอตีพิมพ์
ผลงาน โดยผลักดันให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีตีพิมพ์ผลงานให้ได้มากท่ีสุด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  4 

มี ๘ วิทยาลัยท่ีอยู่ในโครงสร้าง  โดยวิทยาลัยท่ีอยู่ในล าดับต้น ๆ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มีหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเพิ่งเปิดเป็นปีท่ี ๒ คือ สาขาวิชาการจัดการ 6 

e-sport ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก  ๒) ด้านบริหารบุคคล ได้ศึกษาดูงานในเรื่อง career 
path เรื่องสวัสดิการ และมีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ๓) ด้านพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน8 

ทามีทุนภายในซึ่งเป็นทุนให้เปล่าจากผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ และมีทุนคัดเลือกซึ่งต้องมีผลการ
เรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๕ และไม่ต่ ากว่า ๓.๐ ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีทุนจากภายนอกจ านวน ๓๐ แหล่งทุน 10 

และท่ีน่าสนใจคือ ทุนพัฒนานักศึกษา เป็นกองทุนท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดต้ังขึ้นช่ือว่า กองทุนพัฒนานักศึกษา 
มีจุดประสงค์เพื่อเยียวยานักศึกษาท่ีเกิดกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุยกเว้นกรณีฆ่าตัวตาย โดยจะเยียวยา12 

ให้แก่ผู้ปกครอง ทุนพัฒนานักศึกษาก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจ านวน 
๓๐ ล้านบาท และเก็บจากนักศึกษาแรกเข้าคนละ ๑,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีเงินกองทุนจ านวน ๗๐ ล้านบาท 14 

นอกเหนือจากกรณีท่ีกล่าวมา มหาวิทยาลัยฯ  จะน าเงินทุนเป็นรางวัลให้แก่นักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันและได้รับ
รางวัลกลับมา  รวมไปถึงเยียวยานักศึกษาท่ีประสบอุทกภัยต่าง ๆ  ๔) ส านักทรัพย์สินและรายได้ ท าหน้าท่ีใน16 

การหารายได้จากธุรกิจโรงแรม สปา ห้องนวด ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องด่ืม ธุรกิจพื้นท่ีให้เช่า เป็นต้น    
ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้เกียรติต้อนรับและเชิญชมผลิตภัณฑ์ท้ังหมดท่ีมี              ตรา18 

มหาวิทยาลัยเป็นของท่ีระลึก ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากจากผู้ปกครอง ในการศึกษาดูงานโดยรวมถือว่าได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์พอสมควร 20 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ    
งานทะเบียน กล่าวว่า มีเรื่องท่ีน่าสนใจคือ งานด้านวิชาการในข้อ ๑) ปิด/ปรับ/เปิดหลักสูตร โดยเน้นการให้22 

ความสนใจของเยาวชนของประเทศและพิจารณาว่าจะให้คงอยู่หรือปิด หากจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรมี 
ร้อยละ ๕๐ ของแผนรับจะพิจารณาปิดหรือปรับหลักสูตร ปรับสาขาเป็นแขนง การเปิดหลักสูตรได้ต้องมาจาก24 

การส ารวจตลาดและความต้องการ ซึ่งเห็นว่าเป็นตัวอย่างท่ีดีและควรน ามาพิจารณาปรับใช้  

 อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถขับเคล่ือนงานด้านวิชาการ26 

ได้เพราะมีเกณฑ์มาตรฐานท่ีเข้มงวด และอาจารย์จะต้องมีความต่ืนตัวตลอดเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
พระนครมีการบริหารงานแบบครอบครัว หลักสูตรใดท่ีไม่มีนักศึกษาควรจะต้องพิจารณาปรับปรุง ควรมีการ28 

ควบรวมหลักสูตรเหมือนกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คือ สาขาวิชาเกษตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาสัตวบาล  หากนักศึกษาเรียนในสาขาวิชาท่ีมีการบูรณาการ นักศึกษา30 

จะได้รับความรู้ท้ัง 3 ศาสตร์ นับเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตร หากแยกเป็นหลักสูตรย่อย           จะ
ไม่สามารถข้ามหลักสูตรได้ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรเพิ่มจ านวน             32 

๒ หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการต้องปรับหลักสูตร เช่น สาขาวิชาธุรกิจการค้าปลีก และ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เพราะไม่มีนักศึกษามาเรียน มหาวิทยาลัยฯ จึงเน้นความพอประมาณ ทางสายกลาง หากมี34 

ความตึงเครียดมากจะเกิดความขัดแย้ง ข้อมูลท่ีน าเสนอเป็นข้อมูลท่ีดีมากแต่จะต้องน ามาประยุกต์และปรับ
ใช้ให้เหมาะสม  36 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 38 



๑๐ 

 

 
 

 ๔.๙  ขอเชิญประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) 
 เลขานุการ แจ้งว่า สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตแห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีการประชุม          2 

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี ช้ัน ๔ ห้อง ๔๐๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวัง4 

นอ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๑๙ – ๑๒๓  
มติที่ประชุม รับทราบ 6 

 ๔.๑๐  ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา  เยาวชนและประชาชน 8 

 เลขานุการ แจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สป.อว.) แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยขอความอนุ เคราะห์ ให้10 

สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการดังนี้ ๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเป็นพลเมือง ตลอดท้ังคุณธรรมและจริยธรรมแก่12 

นิสิต นักศึกษาอย่างถูกต้อง  ๒) เปิดพื้นท่ีทุกช่องทางเพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาจัดกิจกรรมการชุมนุมเพื่อ
แสดงความคิดเห็นภายในสถาบันการศึกษาได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ ท่ีอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย  14 

๓) ก าหนดมาตรการความปลอดภัยให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในการคัดกรองบุคคลภายนอกท่ีเข้า – 
ออก สถานศึกษาและประสานงานกับสถานีต ารวจในพื้นท่ีเพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันการแทรกแซง16 

จากบุคคลภายนอก   ๔) ให้ค าแนะน าแก่นิสิต นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมท่ีมีการรวมตัว         
คนจ านวนมาก มีความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ18 

แนวทางการป้องกันด้วย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๒๔ – ๑๒๕ 
 อธิการบดี  กล่าวว่า   ควรพิจารณาให้นักศึกษาจัดการชุมนุมอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 20 

และควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา  
มติที่ประชุม รับทราบ 22 
 

 ๔.๑๑  ขอเชิญประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิชาการเทคโนโลยี 24 

 เลขานุการ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเกริกเรียนเชิญท่านอธิการบดี และทีมงานด้านบริหารและ
วิชาการจ านวน ๓ – ๔ ท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบกับผู้บริหารและคณบดีวิทยาลัย26 

นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกริก โดยนัดวันเวลาท่ีสะดวกเพื่อแลกเปล่ียนความคิดและวิชาการเทคโนโลยีท่ี
จะร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๒๖ – ๑๒๗ 28 

 อธิการบดี กล่าวว่า  ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกริกมีนักศึกษาจีนประมาณ ๒,๐๐๐ คน และ
ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ หากมหาวิทยาลัย 30 

ต้องการบูรณาการในด้านการจัดอาจารย์ผู้สอนเพื่อมาสอนให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ  มหาวิทยาลัยเกริก
มีความยินดีในเรื่องดังกล่าว และนักศึกษาสามารถเรียนได้ ๒ campus ได้ ๒ ปริญญา ท าให้นักศึกษาใน32 

มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น หากมหาวิทยาลัยต้องการอาจารย์ท่ีสอนเป็นภาษาจีนก็สามารถเป็น Professor ท่ี
มหาวิทยาลัยได้  และหากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพก็สามารถไปสอนท่ีมหาวิทยาลัยเกริกได้ เป็น34 

ความร่วมมือทางวิชาการและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเกริกจึงเชิญผู้บริหาร ๓ – ๔ 
ท่าน ร่วมหารือ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ท้ังนี้  มีแนวคิดว่าคณบดีท้ัง ๕ คณะควรเข้าร่วมประชุม และ  36 

หากรองอธิการบดีท่านใดสะดวกก็สามารถไปเข้าร่วมประชุมได้  
มติที่ประชุม รับทราบ 38 
 



๑๑ 

 

 
 

 ๔.๑๒  ค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 เลขานุการ แจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ2 

นวัตกรรม แจ้งส าเนาค าส่ัง อว. จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้ ๑) ค าส่ังเรื่อง แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ๒) ค าส่ังเรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  ๓) 4 

ค าส่ังเรื่อง แต่งต้ังคณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๒๘ – ๑๓๒   6 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑๓  ขอเรียนเชิญใช้บริการโครงการสวัสดิการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 8 

 เลขานุการ แจ้งว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเชิญใช้บริการโครงการสวัสดิการ
สินเช่ือของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และเรียนเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สินเช่ือ10 

สวัสดิการแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้มีโอกาสรับวงเงินสินเช่ือเงื่อนไขพิเศษ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๓๓ – ๑๓๘   12 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑๔  รายงานการก ากับติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  14 

 เลขานุการ แจ้งว่า ส านักงาน ป.ป.ช. แจ้งการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา           
๕ หลักสูตรดังนี้ ๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด)  ๓) หลักสูตร             16 

กลุ่มทหารและต ารวจ  ๔) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคคลภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  ๕) หลักสูตรโค้ช (โค้ช
เพื่อการรู้คิดต้านทุจริต)  ท้ังนี้ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาน าหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย             18 

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะอยู่ในกลุ่มท่ี ๒ คือ หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด) และส่งรายงาน
การก ากับติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัย      20 

จะมอบเล่มรายงานให้แก่ส านักส่งเสริมและงานทะเบียน  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า 
๑๓๙ – ๑๔๐  22 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๔.๑๕  รายงานการเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มกรุงเทพมหานคร  24 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี  รายงานการเข้าร่วมประชุม
อธิการบดีราชภัฏ กลุ่มกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ26 

เจ้าพระยา ในประเด็นต่อไปนี้  ๑) ด้านการสร้างและผลิตก าลังคน  ๒) ด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ๓) ด้าน
การขับเคล่ือนความเป็นสากล  ๔) ด้านระบบฐานข้อมูลการอุดมศึกษา  ๕) ด้านธรรมาภิบาล  และมีการ28 

ประชุม การด าเนินโครงการวิจัยร่วมกันในเขตกรุงเทพมหานคร ๕ แห่ง ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดท าเรื่องนมควาย สัตวบาล และเขียน30 

โครงการเพื่อของบประมาณ เป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน ๕ แห่ง
ด าเนินการโครงการร่วมกันและจะเชิญประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้ง  32 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 34 
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๑๒ 

 

 
 

 ๔.๑๖  ยืนยันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ที่ปรับแก้แล้ว 
 เลขานุการ แจ้งว่า มูลนิธิพระอภิธรรมแห่งประเทศไทย แจ้งยืนยันบันทึกข้อตกลงความ2 

ร่วมมือทางวิชาการ MOU ท่ีปรับแก้ไขถ้อยค าและสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และแจ้งก าหนดวันและเวลาส าหรับการลงนามในวันจันทร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๔๖ – ๑๕๑  
มติที่ประชุม  รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการประสานนัดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    6 

ทางวิชาการต่อไป 
 8 

 ๔.๑๗  สรุปรายรับและรายจ่าย การด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน ก.พ. โดยใช้ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๒) 10 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ ๑๘ – 
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  (ย้ายไปวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ) 12 

 
 ๔.๑๘  รายงานการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง   มา14 

จากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตกุล  อินทรผดุง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานว่า 16 

ตามท่ีได้รับแจ้งให้ส่งรายงานการด าเนินงานพร้อมงบประมาณท่ีใช้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร18 

วาระท่ี ๔.๑๘ (เอกสารนอกเล่ม) ซึ่งได้ประสานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  สุทธิธารธวัช ให้เป็น
ผู้ด าเนินการตามแบบฟอร์มและค าแนะน าท่ีแนบมาพร้อมนี้ โดยส่งเอกสารไปยัง อพ.สธ. ภายในวันศุกร์     20 

ท่ี ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๓ และโครงการประจ าปี ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานงานและส่งเอกสารไป
ยังส านักงานเลขาธิการพระราชวังเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ด าเนินการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของกองนโยบาย22 

และแผน และอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ จากกองนโยบายและแผนและจะด าเนินการส่ง
รายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการต่อไป ซึ่งโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีจ านวน ๓๘ 24 

โครงการ ได้รับการสนับสนุนจ านวน ๒๗ โครงการ โดยผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่คือคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 26 

 อธิการบดี กล่าวว่า ส านักงานเลขาธิการพระราชวังต้องการให้เสนอโครงการและรายงาน
ผลโครงการโดยผ่านมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการปรับรายงานให้ถูกต้องโดยต้องด าเนินการตามแบบฟอร์ม 28 

เพราะต้องต้ังงบประมาณซึ่งเรียกว่าเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากเป็นโครงการตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะต้องได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 30 

มหาวิทยาลัยจึงต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 32 

 
 34 

 
 36 
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๑๓ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 2 

5.1 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เร่ือง การเปิดรับสมัครข้อเสนอ 
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คร้ังที่ 1/2564 4 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตกุล  อินทรผดุง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เสนอ ท่ี6 

ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี 1/2564  ซึ่งสาระส าคัญ8 

ในการขอปรับแก้ประกาศฯ คือคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนวิจัยตามข้อ 1.3 คือไม่เคยรับทุนท าวิจัยจาก
กองทุนวิจัยและ/หรืองบประมาณแผ่นดินในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย (โดยเพิ่มค าว่าและ/หรือ) นับจาก10 

วันท่ีงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาในระยะเวลา 3 ปี (ฉบับเดิมเป็นระยะเวลา 2 ปี) ในส่วนของ
คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม  12 

  ท่ีประชุมได้ร่วมพิจารณาแล้ว  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 
เรื่อง การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 14 

ครั้งท่ี 1/2564   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครข้อเสนอ16 

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี 1/2564  โดยมอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามในประกาศฯ ต่อไป 18 

 
5.2 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ20 

มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
 22 

   รองศาตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี  เสนอท่ีประชุมพิจารณา ข้อเสนอแนะราย
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 24 

2562 ซึ่งในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการเรียนการสอน 81 หลักสูตร มี
หลักสูตรท่ีมีการประเมินจ านวน 80 หลักสูตร (เนื่องจากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีการประเมิน26 

ทางด้านวิชาชีพ) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ระหว่างวันท่ี 9 – 11 กันยายน 2562 มีผล
การประเมินคุณภาพระดับดีคะแนนเฉล่ีย 4.45 ซึ่งมีคะแนนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉล่ีย 28 

4.42  ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  มีประเด็นข้อเสนอแนะ 
5 องค์ประกอบ  ดังนี้ 30 

1. คณะควรมีการส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับ ติดตาม คุณภาพการศึกษาหลักสูตรร่วมกับ 
อาจารย์ประจ าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้หลักสูตรเกิดการพัฒนาในทุกองค์ประกอบ ท้ังในเรื่องคุณสมบัติและ32 

ศักยภาพของอาจารย์ และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ปรับปรุงหลักสูตร  ภาระงาน บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการเข้ากับการเรียน 34 

การสอน ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการสร้างวัฒนธรรม
วิจัยเชิงพื้นท่ี ให้สอดคล้องกับมาตรา 7 และ 8 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 36 

 
 38 

 



๑๔ 

 

 
 

3. ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและกองนโยบายและแผน ประสานกับทุกคณะให้ 
ชัดเจนเพื่อก ากับดูแล  ติดตามผลการด าเนินงานให้มีการพัฒนาบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด  ซึ่งมหาวิทยาลัย2 

อยู่ระหว่างการก าหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน  และอยู่ในกระบวนการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม   4 

  ในส่วนของข้อเสนอแนะและการปรับปรุงในแต่ละองค์ประกอบรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้   6 

  ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า  จากเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ได้
ใหข้้อเสนอแนะในภาพรวม 5 ข้อ  ประกอบด้วย 8 

1. ควรก าหนดรูปแบบการวิจัยในลักษณะมุ่งเป้า  แบบชุดโครงการวิจัยท่ีเป็นจุดเน้นของ 
มหาวิทยาลัย  โดยถ่ายทอดลงสู่ระดับคณะและบูรณาการกับการเรียนการสอน  งานวิจัยและงานบริการ10 

วิชาการให้เป็นเนื้อเดียวกัน ในส่วนนี้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะท่ีต้องด าเนินการให้
เป็นไปตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต้องบูรณาการการท างานร่วมกันทุกสาขาและร่วมกับ12 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงท้ังในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  การวิจัยท่ีต้องเกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะต้อง14 

ก าหนดหน่วยงานผู้ผิดชอบเพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด   โดยมอบให้รองอธิการบดีท่ี
รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดกลไกในการบูรณาการการท างานร่วมกันซึ่งอาจจะก าหนดใน16 

รูปแบบของคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงการท างานกับคณะ 
2. มหาวิทยาลัยให้การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  ควรเป็นความต้องการของคน 18 

ในชุมชนสังคมและน ามาสรุปเป็นประเด็นเพื่อให้คณาจารย์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องไปแก้ปัญหา โดยจัดท า
โครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การปฏิบัติ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม  20 

3. ควรทบทวนผลการประเมินหลักสูตรในองค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ 
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างเท่าทันความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ในแต่ละรอบปีการประเมิน  22 

ในส่วนนี้อาจจะด าเนินการได้ยากเนื่องจากส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้มีอยู่หลายประการ  อาจจะใช้เทคโนโลยี
หรือใช้ส่ิงสนับสนุนได้หลายทางซึ่งจะต้องพิจารณาให้เหมาะสม 24 

4. ปรับปรุงการเรียนการสอนแบบ Active Learning  และมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการ 
ปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงขับท่ีท าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชา และ 26 

ส่งเสริม พัฒนาทักษะการสร้างการท างานเป็นทีม  เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเองท าให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงขอให้แต่ละสาขาพิจารณากระบวนการจัดเรียนการสอนให้28 

เหมาะสมกับรายวิชา 
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีแสดงถึงจุดเน้น จุดเด่นของสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้าง 30 

แรงจูงใจสมัครเข้าเรียน เช่น ผลงานท่ีได้รับรางวัลนานาชาติสาขาสถาปัตยกรรมและมัลติมี เ ดีย
สถาปัตยกรรม เป็นต้น  ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย32 

ประกอบด้วยการมีนโยบาย เป้าหมายท่ีชัดเจนน า สู่การปฏิบัติและวิสัยทัศน์ของผู้น า  ความพร้อมของ
องค์กร และการมีส่วนร่วมของบุคลากร  การใช้ช่องทางท่ีหลากหลายและทันสมัยและการจัดกิจกรรมด้าน34 

การประชาสัมพันธ์ที่มีสาขาวิชาและคณะร่วมสนับสนุนการด าเนินการ 
มติที่ประชุม  มอบรองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย36 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ก าหนดกลไกในการบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน 38 
 



๑๕ 

 

 
 

5.3 (ร่าง) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและทบทวนคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๓  2 

 

   รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์  มากุล  รองอธิการบดี  เสนอท่ีประชุมพิจารณา  (ร่าง) ค าส่ัง4 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและทบทวนคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร       
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าท่ีในการด าเนินการทบทวนตัวช้ีวัดและคู่มือการ6 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประจ าปีการศึกษา 2563 และจัดท าคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับ8 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ตาม (ร่าง) ค าส่ังฯ มีนายสุภัทร จ าปาทอง  ปลัดกระทรวง10 

ศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ  ศาสตราจารย์สุวิมล  ว่องวานิช  คณบดีทุกคณะ  ผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน  ตัวแทนคณะ  ตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดนี้ด้วย  12 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
  ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะ  เนื่องจากนายสุภัทร  จ าปาทอง  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก14 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  เนื่องจากได้รับค าส่ังแต่งต้ังเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัยจึงอยู่ระหว่างการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่  และจะได้16 

แต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการชุดนี้ต่อไป  ในระหว่างนี้ให้รองประธานกรรมการ  และคณะกรรมการ
ด าเนินการไปพลางก่อนเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   18 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  ศรีคุณ  ผู้ช่วยอธิการบดี  ช้ีแจงว่า  จะแก้ไข (ร่าง) ค าส่ังฉบับนี้
เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งในส่วนของค าส่ังจะต้องเป็นค าส่ังสภามหาวิทยาลัยโดยมี20 

นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติลงนาม 
 22 

มติที่ประชุม  มอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  แก้ไขค าส่ังตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 24 
 

 26 

5.4 การสมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 28 

   อาจารย์วชิราภรณ์  ฟูนัน อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หัวหน้า
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ได้กล่าวถึงท่ีมาและความส าคัญในการสนองพระราชด าริ โครงการ30 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) เป็นโครงการท่ีจัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และท าให้32 

ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติท่ีน าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้34 

แพร่หลายสามารถส่ือถึงกันได้ ท่ัวประเทศ  ท้ังนี้ สืบเนื่อง มาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ต้ังแต่เมื่อครั้งปี พ.ศ. 36 

๒๕๐๓ ท่ีทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์ไม้ของภาคต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ
ปลูกไว้ในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงเป็นโครงการท่ี38 

เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรม
ต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นท่ีป่าธรรมชาติ การส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชท่ีมี40 

แนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม การน าพันธุ์พืชท่ีรวบรวมเพาะปลูก 



๑๖ 

 

 
 

และรักษาในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการ2 

ใช้ประโยชน์พืชพรรณ การจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์  การวางแผน และพัฒนา
พันธุกรรมพืชระยะยาว ๓๐ - ๕๐ ปี และกิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช 4 
 

  แนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร 6 

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย  และมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร  ให้ร่วมคิด ร่วม8 

ปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ส่ือถึงกันได้ท่ัว
ประเทศ  กรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน 8 กิจกรรม  ประกอบด้วย      10 

๑) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ๒)  กรอบการใช้ประโยชน์  ๓) กรอบการสร้างจิตส านึก  ซึ่งการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อยู่ในกรอบการด าเนินงานท่ี 3 กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรม12 

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  คือ  งานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ทรัพยากรชีวภาพ  
และกายภาพโดยมีการสัมผัส  การเรียนรู้  การสร้างและการปลูกฝังคุณธรรม  การสร้างเสริมคุณธรรม  14 

ปัญญาและภูมิปัญญา  การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประกอบด้วย 3 ด้าน  ดังนี้ 
  ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ  โรงเรียนและชุมชนมี ส่วนร่วมในงานสวน16 

พฤกษศาสตร์โรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วางแผนการบริหารและ
แผนการจัดการเรียนรู้ การด าเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  วิเคราะห์ผล         และ18 

ปรับปรุงพัฒนางาน รายงานผลการด าเนินงานให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ ทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 20 

  ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน  ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบท่ี 1 การ
จัดท าป้ายช่ือพรรณไม้  องค์ประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  องค์ประกอบท่ี 3 22 

การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ องค์ประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู้  องค์ประกอบท่ี 5 การน าไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา  24 

  ด้านท่ี 3  ผลการด าเนินงาน มีความคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมท่ัวไปของโรงเรียน มีความ
สะอาดเป็นระเบียบ  ร่มรื่น  น่าอยู่  โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บุคลากรและ26 

ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ผลการด าเนินงานของโรงเรียน บุคลากรและผู้เรียนดีเป็นท่ียอมรับ 

  ซึ่งขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก  และเอกสารการสมัครเป็นสมาชิก เป็นไปตามเอกสาร28 

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิก “สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” 30 

  ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” ซึ่งเห็นว่าการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น  มหาวิทยาลัยมีแนวทางการด าเนินงานท่ี32 

ชัดเจน  โดยก าหนดให้ด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 34 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โดยมอบผู้รับผิดชอบ
โครงการด าเนินการต่อไป 36 

 
 38 
 

 40 



๑๗ 

 

 
 

5.5   ขอปรับปรุงกระบวนการประเมินการสอนส าหรับใช้ประกอบการยื่นขอต าแหน่งทาง   
วิชาการ 2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอท่ี
ประชุมพิจารณาการขอปรับปรุงกระบวนการประเมินการสอนส าหรับใช้ประกอบการยื่นขอต าแหน่งทาง   4 

วิชาการ  โดยแจ้งว่า  จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมครั้งท่ี 21/2563    
เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2563  ท่ีประชุมได้มีมติให้เสนอข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในเรื่อง ขอปรับปรุง6 

กระบวนการประเมินผลการสอนส าหรับใช้ประกอบในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ   โดยการยื่นค าขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้นให้ผู้ขอมีสิทธิ์ยื่นได้ภายในสองปีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน     8 

การสอนว่าผ่านเกณฑ์และด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หรือออก
ประกาศฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย   10 

จากข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๙ อาจารย์ประจ าซึ่ง 
ประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  ซึ่งการยื่น  12 

ค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้น ให้ผู้ขอมีสิทธิ์ยื่นได้ภายในสองปีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน
การสอนว่าผ่านเกณฑ์  แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่ง14 

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในข้อ ๑๒ อาจารย์
ประจ าซึ่งประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ตามประกาศ 16 

ก.พ.อ. ซึ่งก าหนดให้การยื่นขอประเมินการสอนพร้อมกับยื่นขอต าแหน่งวิชาการพร้อมกัน และไม่สามารถ
ยื่นขอประเมินการสอนไว้ก่อนล่วงหน้าได้ 18 

  ประธาน ช้ีแจงว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้มีการปรับแก้ไขเป็นข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ         20 

พ.ศ. ๒๕๖๒  และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น  แต่หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยต้องถือ
ปฏิบัติตามนั้นคือตามท่ีราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน22 

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และ ศาสตราจารย์ (ศ.) พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย.24 

2563 มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความเข้าจะและผลักดันให้คณาจารย์
เข้าใจในรายละเอียด   26 

  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร รองอธิการบดี  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ตามท่ี
มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒  นั้น  คณะกรรมการ28 

ด าเนินการฯ ได้ศึกษาจากข้อมูลเดิมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรวมถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัย
อื่นเพิ่มเติมด้วย ซึ่งตามข้อบังคับฯ ฉบับเดิมปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศรองรับ  โดยให้ผู้มี30 

สิทธิ์รยื่นค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสามารถยื่นได้ภายในสองปีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการประเมิน 
ซึ่งหลังจากนั้นยังไม่มีการยกเลิก  แต่เนื่องจากแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยไม่สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. 32 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็นเป็นไปตาม34 

หลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ ก าหนด และขอความร่วมมือจากคณบดีทุกคณะช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประเมิน
การสอนของอาจารย์ในคณะซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่พบว่ามีผู้ไม่ผ่านการประเมินการสอน  จึงขอให้อาจารย์ไม่36 

ต้องกังวลในเรื่องนี้ ส่ิงท่ีขอความร่วมมือจากอาจารย์ในการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการคือนอกจากอาจารย์
จะมีเอกสารประกอบการสอน ตามรายวิชาท่ีสอนแล้ว  อาจารย์ต้องให้ความส าคัญกับการจัดท าผลงานทาง38 
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วิชาการท่ีประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีงานวิจัย และ/หรือบทความทางวิชาการหรือหนังสือซึ่งผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีท้ังหมด 2 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ช้ีแจง
เพิ่มเติมว่า ส าหรับประเด็นท่ีขอให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณานั้นคือการขอปรับปรุงกระบวนการประเมินผล  4 

การสอนส าหรับใช้ประกอบในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ   โดยการยื่นค าขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการนั้นให้ผู้ขอมีสิทธิ์ยื่นได้ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน    การสอนว่าผ่านเกณฑ์6 

และด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หรือออกประกาศฯ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับข้อบังคับฯ และด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย  ท้ังนี้  เนื่องจากรับทราบ8 

ข้อมูลว่าบางสาขาท่ีไม่มีการรับนักศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ อาจจะมีการปรับปรุงหลักสูตรและจะต้องมี
การจัดท าเอกสารประกอบการสอนในช่ือวิชาใหม่  ซึ่งหากสามารถเก็บข้อมูลการประเมินการสอนไว้ได้ใน10 

ระยะเวลา 2 ปี ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวอาจารย์ผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการเอง 

  ประธาน  ให้ข้อคิดเห็นว่า  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้น  ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือ12 

การประเมินผลการสอนของอาจารย์  เอกสารประกอบการสอนเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น  และส่ิง
ท่ีต้องการให้อาจารย์ผู้ขอผลงานวิชาการให้ความส าคัญคือการเขียนหนังสือหรือต าราและผลงานวิจัยให้มี14 

คุณภาพเนื่องจากต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งตามข้อบังคับฯ ได้ก าหนดให้สามารถเก็บผลการ
ประเมินการสอนให้อยู่ภายในระยเวลา 5 ปี ซึ่งในส่วนนี้ต้องช้ีแจงให้อาจารย์เข้าใจ จากการตรวจสอบพบว่า16 

อาจารย์ท่ีไม่ผ่านการท าผลงานวิชาการฯ เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลงานวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เห็นว่าข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแล้ว  18 

และขอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังคณบดีและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ช่วยช้ีแจงและท าความเข้าใจ
ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าใจตรงกัน 20 

  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า  ในการ         
ขอประเมินการสอนนั้นท่ีคณะกรรมการ กพว. ก าหนดให้ยื่นขอประเมินพร้อมกับการส่งผลงานวิชาการ และ22 

ไม่ให้มีการขอประเมินผลการสอนล่วงหน้าและเก็บผลการประเมินไว้  ซึ่งเห็นว่ากระบวนการในการ        
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการและมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากกว่า  24 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  
ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหากอาจารย์ไม่สามารถ        26 

ท าผลงานวิชาการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะมีผลต่อการพิจารณาต่อสัญญาจ้างของอาจารย์ ซึ่งเห็นว่า
การยื่นขอประเมินการสอนล่วงหน้าเพื่อเก็บไว้ใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ หากไม่ขัดต่อข้อบังคับ28 

ของมหาวิทยาลัยก็เห็นควรอนุโลมให้อาจารย์สามารถสามารถประเมินการสอนล่วงหน้าได้   

  ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ไปทบทวนข้อบังคับและเกณฑ์การประเมินของ อว. หากการ30 

ด าเนินการขอประเมินการสอนล่วงหน้าของอาจารย์ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และวิธีท่ีก าหนด  ก็เห็นควรให้
ด าเนินการโดยอนุโลม   32 

มติที่ประชุม  มอบรองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  น าเข้าหารือกับคณะกรรมการ กพว. 

   34 
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5.6 โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีสว่นร่วมในพื้นที่ระดับเขตกรุงเทพมหานคร
  2 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักด์ิ  รองอธิการบดี  เสนอท่ีประชุมพิจารณา  
โครงการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีระดับเขตกรุงเทพมหานคร   โดยรายงาน4 

ว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับนางจ าปี  บุดดา  ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา  ณ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อาคารสุขภาพแห่งชาติ  ภายในกระทรวง6 

สาธารณสุข (ซอยสาธารณสุข ๖)  เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุชน 
๓ ช้ัน ๓  ซึ่งมีนายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เป็นประธานใน8 

การประชุม   และมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกันท้ังส้ิน ๕ หน่วยงาน คือ   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งเป็น
สถาบันแม่ข่าย (NODE)   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   10 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ขอบเขตการด าเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ท้ังนี้  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับส านักงานกองทุน12 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร  ก าหนดจัดโครงการพัฒนากลไก             
การขับเคล่ือนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีระดับเขต  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือ14 

ระหว่างภาครัฐ  ท้องถิ่น (หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร) ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม  และเอกชน
ในเขตพื้นท่ีให้เข้ามาท างานร่วมกันแบบหุ้นส่วน (partnership)  เพื่อให้มีกระบวนการท างานทางวิชาการ  16 

วิเคราะห์  สังเคราะห์สถานการณ์ในเขตพื้นท่ี  มีการจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย  หรือข้อเสนอทางเลือก
เชิงนโยบายท่ีชัดเจน  ให้ท่ีประชุมสมัชชาสุขภาพพิจารณา  และหาฉันทามติร่วมกัน  รวมทัง้ให้เกิดเวทีกลาง18 

ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการพัฒนาข้อเสนอ  เพื่อหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนร่วมกัน  และเพื่อสร้างการ20 

รับรู้  กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีโดยมีการส่ือสารอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะท าให้ภาครัฐ  
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  ในพื้นท่ีสามารถจัดการระบบสุข22 

ภาวะของตนเองได้  และมีการหนุนเสริมซึ่งกันและกันตามศักยภาพ  ทรัพยากร  และต้นทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยู่  
เกิดองค์ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลในพื้นท่ีอื่น ๆ  24 

 ๑. ขอบเขตเชิงกระบวนการ 
  (๑) ร่วมเป็นกลไกคณะท างานยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขตร่วมกับส านักงานเขต 26 

ศูนย์บริการสาธารณสุข สภาองค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม โดยมีบทบาทภารกิจในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานดังนี้ 28 

  - รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ในเขตพื้นท่ี  โดย มีการแลกเปล่ียนข้อมูลสถานการณ์ของ
พื้นท่ีจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น หน่วยงาน องค์กรภาคประชาสังคม สาถบันวิชาการ เป็นต้น 30 

  มีประมวลข้อมูล ได้แก่ 
  - ข้อมูลสถานการณ์เป็นอย่างไร 32 

  - จุดท่ีเป็นปัญหาท่ีต้องด าเนินการพัฒนาและแก้ไข 
  - ช่องว่างของการด าเนินงานท่ีผ่านมาหากไม่มีการแก้ไขจะส่งผลเสียอย่างไร 34 

  - รวบรวมความคิดเห็นจากเวทีแลกเปล่ียนกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น  ๆ เช่น จัด 
focus group เพื่อยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  เพื่อปิดช่องว่างในการ36 

ด าเนินงานท่ีผ่านมา 
  - รวบรวมข้อเสนอจัดท าเป็นรูปเล่ม เพื่อน าเข้าท่ีประชุมระดับเขตเพื่อหาฉันทมติ 38 

  - ปรับปรุงเอกสารเพื่อเป็นธรรมนูญสุขภาพของเขต 



๒๐ 

 

 
 

  (๒) ถอดบทเรียนกระบวนการจัดท าธรรมนูญสุขภาพระดับเขตท้ัง ๑๒ แห่ง  
 ๒. ขอบเขตเชิงพื้นท่ี 2 

  - โซนกรุงเทพฯ กลาง  เขตดินแดง  และเขตวังทองหลาง   
  - โซนกรุงเทพฯ ใต้ เขตบางคอแหลม 4 

  - โซนกรุงเทพตอนเหนือ เขตสายไหม  เขตดอนเมือง  และเขตลาดพร้าว 
  - โซนกรุงเทพตะวันออก เขตบึงกุ่ม และเขตลาดกระบัง 6 

  - โซนกรุงธนเหนือ เขตธนบุรี และเขตคลองสาน 
  - โซนกรุงธนใต้ เขตบางบอน และเขตทุ่งครุ 8 

 ท่ีประชุมได้มีการแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับผิดชอบเขตสายไหม 
และเขตดินแดง ท้ังนี้หากมีเขตบางเขนตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกฯ มหาวิทยาลัยจะ10 

รับผิดชอบเขตบางเขนเพิ่มอีกหนึ่งเขต  เป้าหมายการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นท่ี   คือ 
ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต ท้ัง ๑๒ – ๑๔  เขต ซึ่งประกอบด้วย 12 

  - ท่ีมา 
  - ศักยภาพชุมชน 14 

  - วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
  - วิสัยทัศน์ ภาพอนาคต 16 

  - กิจกรรม ประเพณี 
  - ข้อตกลงร่วม 18 

  - ระบบบริหารจัดการขับเคล่ือนให้เกิดรูปธรรม 
  - ส่ิงใหม่ 20 

  เครื่องมือวิจัยท่ีส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  มี ๔ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ (Health Charter) 22 

  ๒. สมัชชาสุขภาพ (Health Assembly) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นท่ี  และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  24 

  ๓. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA : Health Impact Assessment)  
  ๔. สิทธิด้านสุขภาพ (Health literacy) ขับเคล่ือนเมืองไทยหัวใจมนุษย์ การดูแลผู้ป่วย26 

ระยะสุดท้าย 
  ซึ่งมีกรอบแนวคิดการพัฒนากลไก การขับเคล่ือนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีระดับเขต 28 

กรุงเทพมหานคร ดังแผนภาพท่ี ๑ และมีแผนปฏิบัติการเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน 
๒๕๖๔ ดังแผนภาพท่ี ๒  (แผนปฏิบัติการ) ท้ังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซึ่งเป็นสถาบันแม่ข่าย ได้แนะน า30 

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมท าข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
นับต้ังแต่เริ่มโครงการ  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา   32 

ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  การแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบควรเลือกพื้นท่ีในความรับผิดชอบ 
ของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีไม่มีพื้นท่ีในเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ  เห็นควรให้34 

เลือกพื้นท่ีใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย  เช่น เขตสายไหม  เขตดอนเมือง  เป็นต้น ท้ังนี้  เพื่อความสะดวกใน
การเข้าร่วมโครงการฯ  36 
 



๒๑ 

 

 
 

มติที่ประชุม  ๑. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์  รองอธิการบดี  และนางจ าปี  บุดดา 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  ประสานการขอก าหนดพื้นท่ีในการจัดท าโครงการฯ โดยก าหนดพื้นท่ีใน2 

เขตความรับผิดชอบหรือพื้นท่ีใกล้เคียงของมหาวิทยาลัย 
 2. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักด์ิ  รองอธิการบดี  เสนอร่างค าส่ังแต่งต้ัง4 

คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ต่อไป 

   6 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
 6.1  นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่  10/256๓ อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 8 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 09.๓0 น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารอนุสรณ ์100 ปีการฝึกหัดครูไทย 
  10 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 
  12 

  
 14 

 
 16 

     นางสาวธนิการมย์  นาคชัย 
        นางสุชาดา  สุวรรณ 18 

        นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร์ 
        ผู้จดบันทึกการประชุม 20 

 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  ศรีคุณ 22 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


